



โทรสารในราชการกรมการปกครอง

**ด่วนที่สุด**

ที่ มท ๐๓๐๕.๑/๑๗๒๕๕๖

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓

จาก อธิบดีกรมการปกครอง

ถึง ปลัดจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กรมการปกครองได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ DOPA VCS เรื่อง การเฝ้าระวังและ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) เป็นประธานการประชุม นั้น

กรมการปกครอง (กองวิชาการและแผนงาน) ขอจัดส่งสรุปข้อสั่งการการประชุมดังกล่าว เพื่อให้ ที่ทำการปกครองจังหวัดแจ้งที่ทำการปกครองอำเภอ พิจารณาใช้เป็นแนวทางในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในพื้นที่ต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งมาด้วย

(นายธนาคม จงจิริระ)  
อธิบดีกรมการปกครอง

## สรุปข้อสั่งการ

### การประชุมทางไกลผ่านระบบ DOPA Video Conference System (VCS)

เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.

\*\*\*\*\*

ผู้บริหาร	ประเด็นข้อสั่งการ
๑. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย	<p>๑.๑ ขอให้กำลังใจแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกคน ซึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙</p> <p>๑.๒ ให้อำเภอ ยึดถือและปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๗๓๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยอำเภอต้องเป็นหน่วยงานหลักในการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ท้องที่ ท้องถิ่น กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกรรมการชุมชน เป็นทีมอำเภอ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไม่ให้ขยายวงกว้าง ในหมู่บ้าน/ชุมชน และรับข้อสั่งการจากทีมจังหวัด และกระทรวงมหาดไทย เพราะข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารสถานการณ์ การตัดสินใจ และกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนั้น ขอให้จัดทำข้อมูลให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และครบถ้วน โดยมีประเด็นเน้นย้ำอำเภอ ดังนี้</p> <p>๑.๒.๑ อำเภอต้องเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการค้นหา และคัดกรอง ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ เขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน หรือมีการเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดที่มีคนแออัดเบียดเสียด</p> <p>๑.๒.๒ ให้นายอำเภอจัดสรรบุคลากรตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่เป็นจุดสถานีขนส่ง อาทิ สถานีโดยสาร ท่าอากาศยาน ท่าเรือ ท่ารถตู้โดยสาร เพื่อทำการค้นหาและคัดกรองในจุดเริ่มต้น เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้าพื้นที่ของประชาชนให้มีความถูกต้อง</p> <p>๑.๒.๓ ให้นายอำเภอให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าในพื้นที่ โดยยึดแนวทางที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประกาศ และแจ้งให้ผู้ที่เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่ว่า หากผู้ใดมีอาการป่วย เช่น ไอ หรือมีไข้ให้รีบแจ้งต่อนายอำเภอหรือบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตรวจประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ และรับนำส่งโรงพยาบาล ในกรณีพบว่าติดเชื้อแล้ว</p> <p>๑.๒.๔ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้จัดทำระบบ Application ชื่อ ThaiQM เพื่อรายงานข้อมูลของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"><li>๑) คนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก</li><li>๒) คนต่างชาติที่พำนักในพื้นที่ซึ่งมีหนังสือเดินทาง (Passport)</li><li>๓) และคนไร้สัญชาติ และกลุ่มอื่นๆ</li></ol> <p>โดยให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้กรอกข้อมูลลงในแบบสำรวจเพื่อเฝ้าติดตาม และสังเกตอาการ และส่งข้อมูลดังกล่าวให้อำเภอเพื่อบันทึกเข้าระบบรายงานดังกล่าว ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๐.๓/ว ๑๗๔๗ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓</p>

ศุภชัย

ศุภชัย



ผู้บริหาร	ประเด็นข้อสั่งการ
	<p>๑.๒.๕ ให้นายอำเภอเน้นย้ำ กำชับ ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการ Social Distancing อย่างเข้มข้นในพื้นที่ รวมทั้งให้ทุกอำเภอปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันในการจัดสถานที่ ในลักษณะ Social Distancing สำหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ทั้งนี้ ให้นายอำเภอชี้แจง และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อขอให้ชะลอ การเข้ามาติดต่อราชการกับอำเภอ สำหรับประเภทงานที่สามารถชะลอได้</p> <p>๑.๒.๖ ขอให้นายอำเภอสอดส่อง และตรวจสอบข่าวสารในลักษณะ Fake news และให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบ ผ่านกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชน</p> <p>๑.๒.๗ ขอให้นายอำเภอตรวจสอบ และระมัดระวังมิจฉาชีพ หรือผู้ที่หลอกลวง และให้แจ้งประชาชนในพื้นที่ทราบ เพื่อให้ประชาชนระมัดระวังบุคคลดังกล่าว</p>
<p>๒. นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง</p>	<p>๒.๑ ขอให้จังหวัดเร่งแจ้งอำเภอ เรื่อง มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว ๑๗๓๓ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓</p> <p>๒.๒ ขอให้อำเภอพิจารณาดำเนินการตามหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัดโดยด่วน</p> <p>๒.๓ ขอให้นายอำเภอรวบรวมข้อสั่งการและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ แจ้งผู้ปฏิบัติงานของอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ของผู้ปฏิบัติงานและบูรณาการการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒.๔ ขอให้นายอำเภอเตรียมความพร้อมในการจัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการ ค้นหา ติดตาม และรายงานผลผ่าน Application ThaiQM ทั้งปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน</p>
<p>๓. นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายบริหารและพัฒนา ระบบงาน</p>	<p>๓.๑ การใช้งบประมาณ</p> <p>ให้ปลัดจังหวัด นายอำเภอ สามารถพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการ สนับสนุนการบูรณาการและขับเคลื่อนนโยบายในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และสามารถอนุมัติแผนงาน/โครงการ และดำเนินการได้ทันที (ตามวิถียุทธการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว๖๗๔๙ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การดำเนินโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบาย ในระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) กรณี ต้องการขอรับการสนับสนุน งบประมาณเพิ่มเติม ให้แจ้งประสานผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง และขอรับ การสนับสนุนงบประมาณมายังกองวิชาการและแผนงานต่อไป</p> <p>๓.๒ มาตรการด้านสถานที่</p> <p>เน้นย้ำ ปลัดจังหวัด นายอำเภอ ปฏิบัติตามมาตรการด้านสถานที่ ในส่วนที่ รับผิดชอบ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) การควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร</li> <li>๒) การจัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค</li> <li>๓) การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</li> <li>๔) การให้ความรู้ คำแนะนำ และสื่อประชาสัมพันธ์</li> </ol> <p>ทั้งนี้ ตามประกาศกรมอนามัย ลว. ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ</p>

ผู้บริหาร	ประเด็นข้อสั่งการ
	โรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) สำหรับสถานที่ราชการ สถานที่ทำงานเอกชน และสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. นายศักดิ์ฤทธิ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง	๔.๑ ขอให้อำเภอศึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหนังสือสั่งการและข้อมูลต่างๆ โดยละเอียด โดยจะต้องวิเคราะห์ถึงกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ ๑) ผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ๒) ผู้เดินทางกลับจากสนามมวยลุมพินี (โดยเฉพาะวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓) ๓) ผู้เข้าร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่มีความเสี่ยง กรณีพี่น้องมุสลิม ขอให้เน้นการสร้างความเข้าใจตามแนวทางการดำเนินงานที่สำนักจุฬาราชมนตรีกำหนด ๔) ผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร ๔.๒ ขอให้มุ่งเน้นการลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค เช่น กำชับให้ประชาชนในพื้นที่ งดเว้นการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เป็นต้น
๕. นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการปกครองท้องถิ่น	๕.๑ ให้อำเภอยึดถือและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเป็นสำคัญในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ ในขณะเดียวกันขอให้พิจารณาปรับสมดุลเกี่ยวกับการใช้มาตรการต่างๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ๕.๒ กำชับให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวังการพบปะอาวูธในการปฏิบัติหน้าที่ โดยจะต้องกระทำอย่างมิดชิด และใช้อย่างรอบครอบ ปลอดภัย
๖. นายวินัส สีสุข รองอธิบดีกรมการปกครอง ฝ่ายการทะเบียนและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	๖.๑ การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ จุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service: OSS) ได้จัดให้บริการแล้วในหลายพื้นที่ ๖.๒ จุดบริการเคาท์เตอร์อำเภอ..ยิ้ม ทั่วประเทศ ได้สั่งการให้จัดให้บริการชั่วคราวแล้ว ๖.๓ การให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอ ให้พิจารณาใช้วิธีการลดจำนวนผู้มาติดต่อ เช่น การยื่นคำร้องผ่านก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในกระบวนการที่สามารถดำเนินการได้ เป็นต้น ซึ่ง ปค. จะได้เร่งรัดวางแนวทางเพิ่มเติมต่อไป

ศุภชัย

สมพร

ส่วนแผนงานยุทธศาสตร์  
กองวิชาการและแผนงาน  
กรมการปกครอง